

**ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน**  
**ประจำวันที ๒ กันยายน ๒๕๖๒**

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองการทูตวัฒนธรรม

๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๒๐๖๑

<http://www.mfa.go.th/main/th/home>

หัวข้อเรื่อง : “เชื่อมสัมพันธ์ไทย - กัมพูชาผ่านภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทย”

\*\*\*\*\*

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ของไทยได้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านของเราและเป็นอีกมิติหนึ่งของการทูตวัฒนธรรมที่กระทรวงการต่างประเทศได้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง หลายคนอาจไม่ทราบว่า คนกัมพูชาชื่นชอบและติดตามภาพยนตร์ไทยมานานแล้ว เพราะนอกจากจะชื่นชอบในตัวดารานักแสดงทั้งชายและหญิงของไทยแล้ว ยังสนใจที่จะได้เรียนรู้และทำความรู้จักประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทยด้วย

เมื่อวันที่ ๑๔ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมสารนิเทศ ได้ทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ กระทรวงพาณิชย์ และสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ จัดโครงการเผยแพร่ภาพยนตร์ไทย ณ กรุงพนมเปญ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยเชิญนายณภัทร เสียงสมบุญ หรือ “นาย” นักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Friend Zone พร้อมด้วยนางสาวสุภาวดี กิติโสภากุล หรือ “เดียร์” นักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Ghost Wife และนายอรรถวิศิษฐ์ หัสตินทร ณ ออยุธยา ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง From Bangkok to Mandalay และสื่อมวลชนไทยเข้าร่วมงานและกิจกรรมมากมายที่กรุงพนมเปญ

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐของไทยและกัมพูชาอย่างดียิ่ง โดยเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายปัญญาธิกร พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และนาง Phoeurng Sackona รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชา ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานการจัดฉายภาพยนตร์ไทยและร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง Friend Zone รอบพิเศษ ที่โรงภาพยนตร์ Major Cineplex Aeon Mall โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐกัมพูชา ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียน สื่อมวลชน ดารานักแสดง และผู้ชมชาวกัมพูชาเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความครึกครื้น นักแสดงชาวไทยทั้งสองได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไทย และสื่อมวลชนท้องถิ่นของกัมพูชาว่า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เผยแพร่ความเป็นไทยผ่านภาพยนตร์ไทย และปลื้มใจมากที่ได้รับการตอบรับที่ดีและการต้อนรับที่แสนอบอุ่นจากแฟนคลับชาวกัมพูชา

โครงการดังกล่าวนอกจากจะสร้างความนิยมไทยผ่านภาพยนตร์แล้ว ยังสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยด้วย โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตภาพยนตร์ มีการบรรยายและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้แทนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์ นักศึกษามหาวิทยาลัยของกัมพูชา ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทยกับกัมพูชาเพื่อปูทางสู่โอกาสในการร่วมลงทุนผลิตงานร่วมกันในอนาคตด้วย

\*\*\*\*\*